



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติโครงการงานเกษตรแฟร์นันทริอีสาน ประจำปี 2550	อนุมัติ
2	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ขออนุมัติปรับหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
3	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร	
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
		ขออนุมัติใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 สำหรับ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 054448 โครงการในการพัฒนากระบวนการ 1(0-3) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะ บัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
4	คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา โครงการเรียนล่วงหน้า	อนุมัติ
5	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6	สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจ วิชาการ	การยกฐานะสำนักงานบริหาร กลุ่มภารกิจวิชาการเป็นหน่วยงาน ระดับคณะและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชากลุ่มวิชาการ”	เห็นชอบในหลักการยกฐานะสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ จากระดับ “กอง” ให้มีฐานะเทียบเท่า “คณะ” และเพื่อความ ถูกต้องเหมาะสมและมีความชัดเจนในการดำเนินการ จึงมีมติให้ทำการพิจารณาทบทวนในประเด็นต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม คณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 1.มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณากำหนดชื่อหน่วยงานให้สื่อความหมายให้ถูกต้องชัดเจน 2.มอบกองแผนงาน กำหนดวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานใหม่ตามข้อสังเกตของที่ประชุมและขอให้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักสูตรที่ปรากฏในตารางการดำเนินการและเป้าหมายการดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ด้วย
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการเปิดสอน ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)		ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 202313 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี I 1(0-3) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
8	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาชิค และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติโดยให้แก้ไขความในข้อ 7 ของร่างประกาศฯ เป็น “ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษา อังกฤษ 500 บาท” และให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและประกาศ ฯ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาชิคและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)คณะเศรษฐศาสตร์
9	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
10	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศรีราชา	
12	คณะประมง	ขออนุมัติโครงการรับนิสิต โดยวิธีรับตรง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
13	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ปีการศึกษา 2551 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
14	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา เป็นวิชาศึกษาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชาคือ -455332 การต่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกา 3(3-0) หน่วยกิต -455333 การต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 3(3-0) หน่วยกิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
15	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 505311 เกษัตริวิทยาทั่วไป 4(3-3) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	
16	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ แผน ข จำนวน 3 รายวิชาคือ -304561 ระบบเกษตรและการจัดการ 3(3-0) หน่วยกิต -306551 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3(3-0) หน่วยกิต -306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 3(3-0) หน่วยกิต	
17	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) รวม 17 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ 5 คน และมหาบัณฑิต 12 คน	
18	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรที่จัดเป็นกลุ่ม วิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ที่ประชุมรับทราบ
19	งานประชาสัมพันธ์ มก.	แนวทางการขอรับบริการด้านผลิตสื่อ โทรศัพท์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20	สำนักงานบริการวิชาการ	ขั้นตอนการขอมอบอำนาจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิชาการ และการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการ	ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการตอบข้อหารือ และประธานฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ 1. ในกรณีของคณะที่มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการอยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้ password ในการเข้าสู่ระบบ และป้องกันการเปิดเผยข้อมูล 2. ประเด็นการเขียนโครงการพัฒนาวิชาการ ควรเขียนเป็นการวิจัยในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการให้บริการวิชาการในวงเงินสองล้านบาทขึ้นไปนั้น มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการติดตามผลจากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมอบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
21	คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	สรุปการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2550	ที่ประชุมรับทราบ
22	รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ	สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย	
23	กองวิเทศสัมพันธ์	สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของสหภาพยุโรปและเอเชีย : ปัญหาหรือโอกาส	
24	คณะกรรมการประเมินฯ	รายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนกลุ่มสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2549	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password